

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0409.5/ว 15



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

13 มกราคม 2549

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขานุการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 477 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2548

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากปรากฏว่า ส่วนราชการมีปัญหาในทางปฏิบัติและยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณีต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรซ้อมความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในระดับปริญญาตรีให้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป กรณีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 15,000 บาท และสถานศึกษาของเอกชนให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ทุกประเภท ในลักษณะเหมาจ่ายทั้งปีการศึกษา ทั้งนี้ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่จะเบิกได้จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บตามระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถานศึกษานั้นๆ กรณีส่วนราชการสงสัยว่าบางรายการจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บหรือไม่ ให้ประสานกับสถานศึกษานั้นโดยตรง

2. กรณีบุตรได้รับทุนการศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะทุนให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการศึกษา ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธินำค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถานศึกษามาขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการ เว้นแต่ เป็นกรณีการกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อยู่ในข่ายที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เนื่องจากจะต้องชำระเงินคืนให้กับกองทุนฯ หลังจากที่จบการศึกษาแล้ว

3. กรณีที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือภาคสมทบหรือภาคค่ำ หากหลักสูตรดังกล่าวได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนจากส่วนราชการเจ้าสังกัด ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

4. กรณีศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันพร้อมกัน 2 หลักสูตร เช่น วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและวันจันทร์ - วันศุกร์ ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น

5. กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันและปีการศึกษาเดียวกัน เช่น ในปีการศึกษา 2548 ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น

6. กรณีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในระดับปริญญาตรีได้ จะต้องเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น หมายถึง จะต้องเป็นหลักสูตรแรกที่นำมาเบิกจากทางราชการ เช่น ได้ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2547 ต่อมาปีการศึกษา 2548 ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์เพิ่มอีก 1 สาขา และนำค่าใช้จ่ายมาเบิกจากทางราชการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในสาขานิติศาสตร์ เนื่องจากเป็นหลักสูตรแรกที่มีสิทธินำมาเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการ

7. กรณีบุตรอายุครบ 3 ปี หรืออายุครบ 25 ปี ในภาคเรียนใด มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรได้ ในภาคเรียนนั้น เช่น บุตรเกิดวันที่ 1 ธันวาคม 2546 อายุครบ 3 ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 จะมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวในภาคเรียนที่มีอายุครบ 3 ปี หรือกรณีอายุครบ 25 ปี กลางภาคเรียน ย่อมมีสิทธินำหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาในภาคเรียนนั้น มาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้เต็มภาคเรียน

8. กรณีการยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้ผู้มีสิทธิอื่นแบบใบขอเบิก (7200) พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียน แต่ละภาคสำหรับสถานศึกษาที่เก็บเงินค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน หรือวันเปิดภาคเรียนภาคต้นของปีการศึกษา สำหรับสถานศึกษาที่เก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547 เช่น มหาวิทยาลัยของทางราชการเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2548 เป็นเงิน 17,000 บาท เมื่อผู้มีสิทธินำหลักฐาน

/ มาขอเบิก ...

มาขอเบิกจากทางราชการ ส่วนราชการสามารถจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในอัตรา 15,000 บาท ได้ โดยส่วนราชการจะต้องทำทะเบียนคุมไว้ และในภาคเรียนที่ 2/2548 ไม่มีสิทธินำค่าใช้จ่ายมาขอเบิกจากทางราชการได้อีก เนื่องจากได้รับสิทธิเต็มจำนวนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภพ บัณฑิตวิพากษ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
โทร. 0-2271-0686 ต่อ 4613
www.cgd.go.th